

กิจกรรมที่แสดงถึงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีทัศนคติ
ค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต
ของจังหวัดสมุทรสงคราม

๑. การจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓ ภายใต้แนวคิด “Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต”

จังหวัดสมุทรสงคราม จัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ประจำปี ๒๕๖๔ ของจังหวัดสมุทรสงคราม ภายใต้แนวคิด “Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต” ณ ห้องประชุมแม่กลอง ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม ในวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓ ระหว่างเวลา ๐๘.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. เพื่อรับชมคำกล่าวเปิดงานและการประกาศเจตนารมณ์ เนื่องในวันต่อต้านการคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและกิจกรรมอื่น ผ่านโปรแกรมถ่ายทอดสดผ่าน Facebook Live เพจสำนักงาน ป.ป.ช. โดยมีคณะกรรมการจังหวัดและคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับจังหวัด เข้าร่วมประชุมงานดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน รวมทั้งมีการ จัดนิทรรศการ “วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ประจำปี ๒๕๖๔ ของจังหวัดสมุทรสงคราม ภายใต้แนวคิด “Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต” บริเวณหน้าห้องประชุมแม่กลอง ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงครามด้วย

ซึ่งการจัดกิจกรรมดังกล่าว เป็นการแสดงเจตจำนงทางของจังหวัดสมุทรสงครามอย่างชัดเจนว่า ได้ให้ความสำคัญในการแก้ไขปัญหาการทุจริตเป็นวาระเร่งด่วน



๒. ประกาศนโยบายการต่อต้านการรับสินบน เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ

จังหวัดสมุทรสงคราม มีหนังสือแจ้งเวียนส่วนราชการในจังหวัดสมุทรสงครามทุกหน่วยงาน เชิญชวน ส่งความปรารถนาดีต่อกันเนื่องในวันปีใหม่ผ่านการดอวยพร หรือผ่านระบบออนไลน์ เพื่อส่งเสริมมาตรการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการ ช่วยลดโอกาสการรับสินบนของเจ้าหน้าที่ ตลอดจนส่งเสริม ค่านิยมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อตอบสนองนโยบาย “มหาดไทยใสสะอาด” ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๒ เรื่อง นโยบายต่อการการรับสินบน เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ

๓. ประกาศเจตนารมณ์ “สุจริตโปร่งใส มหาดไทยใสสะอาด ๒๕๖๔”

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม ได้ประกาศเจตนารมณ์ “สุจริตโปร่งใส มหาดไทยใสสะอาด ๒๕๖๔” โดยประกาศตนเป็นหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคนไม่รับของขวัญของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (NO Gift Policy) เพื่อเป็นการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ยึดถือความสุจริตโปร่งใสและเป็นแบบอย่างการประพฤติที่ดี และเชิญชวนให้หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐในจังหวัดสมุทรสงครามได้รับทราบและถือเป็นแนวทางปฏิบัติต่อไป


